



คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ที่ ๗๘ / ๒๕๖๓

เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สถานการณ์มีผู้ป่วยเพิ่มจำนวนเป็นวงกว้างและติดต่อจากคนสู่คน สำหรับ ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเป็นระดับ ๓ เพื่อให้เกิด การติดตาม การสั่งการ และดำเนินงานต่อสถานการณ์ของโรค ในส่วนของจังหวัดพังงาได้มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข รับมือกับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๕ และมาตรา ๖๐ (๒)จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. บุคลากรสาธารณสุข ออกปฏิบัติงาน ดังนี้

๑.๑ บุคลากรสาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างเหมาบริการของกระทรวงสาธารณสุข (ตามบัญชีแนบท้าย)

๑.๒ บุคลากรสาธารณสุข จากโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างเหมาบริการของกระทรวงสาธารณสุข (ตามบัญชีแนบท้าย)

๑.๓ บุคลากรสาธารณสุข จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างเหมาบริการของกระทรวงสาธารณสุข (ตามบัญชีแนบท้าย)

๒. มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๒.๑ การเฝ้าระวังและสอบสวนโรค ณ ด้านควบคุมโรค ที่กำหนดให้มีการตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศในกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รวมถึงการเดินทางเพื่อติดตาม เฝ้าระวังผู้เดินทางที่มาจากประเทศเสี่ยงถึงที่พักในประเทศไทย

๒.๒ การเฝ้าระวัง สอบสวนโรคในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๒.๓ การตรวจวินิจฉัย การตรวจยืนยันตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วย ผู้สัมผัส และผู้ที่มีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วยวิธีการต่างๆ ทางห้องปฏิบัติการ

๒.๔ งานดูแลรักษาผู้ป่วยที่รับไว้ในสถานพยาบาล ที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค (PUI) และผู้ป่วยยืนยัน ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๒.๕ งานสนับสนุน อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ กำกับดูแลความสะอาดเรียบร้อย รับ-ส่งเจ้าหน้าที่ ตามจุดต่างๆ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกแก่ทีม

๒.๖ งานอำนวยการ สั่งการ ควบคุม เร่งรัด กำกับ และติดตามประเมินแก้ไขปัญหาในการจัดการ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๒.๗ งานหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายนเรศฤทธิ์ ชัดระสีมา)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา

บัญชีแนบท้าย

๑. รายชื่อบุคลากรสาธารณสุข ปฏิบัติงาน ในการเฝ้าระวังและสอบสวนโรค ณ ด้านควบคุมโรค ที่กำหนดให้มีการตรวจคัดกรอง ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศ ในกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ที่	รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	หมายเหตุ
๑	นายวรายศ ผลแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสจ.พังงา	
๒	นายสุทธิพงษ์ ผดุงผล	นักจัดการงานทั่วไป	สสจ.พังงา	
๓	นายชลธิชา คณิงการ	ผู้ประสานงานโครงการ	สสจ.พังงา	
๔	นายพรนัฐวัฒน์ ศรีพัลลภ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสจ.พังงา	
๕	นายสามารถ สิ้นทรัพย์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสจ.พังงา	
๖	นายปกรณ์ การประกอบ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสจ.พังงา	
๗	นายสิทธิชัย สุตศรี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.เมืองพังงา	
๘	นายไชยรัตน์ แก้วเศวต	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.เมืองพังงา	
๙	นายกำธร สิทธิบุตร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.เมืองพังงา	
๑๐	นายทศพร พรหมแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	รพ.พังงา	
๑๑	นายไพรุณ เจะและ	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	รพ.พังงา	
๑๒	นายนธกรธรณ กันธายอด	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	รพ.พังงา	
๑๓	นางชุตติมา การะกำ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.เกาะยาวชัยพัฒนา	
๑๔	นางสาวอรุณญา สกุลสัน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.เกาะยาวชัยพัฒนา	
๑๕	นางสายใจ ภิญโญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ.เกาะยาวชัยพัฒนา	
๑๖	นายภัสสร ต้นวิชา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สสอ. เกาะยาว	
๑๗	นางสาวสาลินี ประพฤติ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ. เกาะยาว	
๑๘	นายวัชร เต่งยี่ภู	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ	สสอ. เกาะยาว	
๑๙	นายวีระศักดิ์ วิศุภกาญจน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สสอ.ตะกั่วทุ่ง	
๒๐	นายประพนธ์ วิศุภกาญจน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สสอ.ตะกั่วทุ่ง	
๒๑	นายวัลลภ ก่อพงศ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	สสอ.ตะกั่วทุ่ง	
๒๒	นางสาวสิริกาญจน์ ทองเจริญ	นักวิชาการสาธารณสุข	รพ. ตะกั่วทุ่ง	
๒๓	นางวชิราภรณ์ บัวพันธ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ. ตะกั่วทุ่ง	
๒๔	นางสุกัญญา จินดาพล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	รพ. ตะกั่วทุ่ง	
๒๕	นายสรารุช หิริ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.ท้ายเหมือง	
๒๖	นายทศพล ทศกาญจน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.ท้ายเหมือง	
๒๗	นายอภิชาติ ชัยกิจ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สสอ.ท้ายเหมือง	
๒๘	นายประวิทย์ ดารากัย	นักวิชาการสาธารณสุข	สสอ.คุระบุรี	
๒๙	นายศักดิ์ชาย เรืองศรี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.คุระบุรี	
๓๐	นายพิสิษฐ์สรรค์ สิงห์จร	ผอ.รพ.สต.บางวัน	สสอ.คุระบุรี	
๓๑	นายปิยะ ประทีป ณ ถลาง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสอ.กะปง	
๓๒	นายกิตติ พูลศรี	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	สสอ.กะปง	

๖. รายชื่อบุคลากรสาธารณสุข ปฏิบัติงาน อำนวยการ สั่งการ ควบคุม เร่งรัด กำกับ และ ติดตามประเมินแก้ไขปัญหาในการจัดการ สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ที่	รายชื่อผู้ปฏิบัติงาน	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	หมายเหตุ
๑	นายนครฤทธิ์ ชัดระสีมา	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด	สสจ.พังงา	
๒	นายประกิจ สารเทพ	นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน)	สสจ.พังงา	
๓	นายพรศักดิ์ มธุรส	เภสัชกรชำนาญการพิเศษ	สสจ.พังงา	
๔	นายสุเทพ รักเมือง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	สสจ.พังงา	
๕	นางสาวกาญจนา แซ่เจี้ยว	นักทรัพยากรชำนาญการพิเศษ	สสจ.พังงา	
๖	นางฟ้าลิขิต นิลรักษ์	นักทรัพยากรบุคคล	สสจ.พังงา	
๗	นายวรชัย ใจเย็น	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	สสจ.พังงา	
๘	นายกิตติ คันธานนท์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสจ.พังงา	
๙	นางรุ่งทิวา สุทธิศักดิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสจ.พังงา	
๑๐	นางสาวฮายาตี จันทรส	นักวิชาการพัสดุ	สสจ.พังงา	
๑๑	นางจรงค์ ใจเย็น	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสจ.พังงา	
๑๒	นายโอภาส คันธานนท์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสจ.พังงา	
๑๓	นางสาวทัศนีย์ ทศการ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสจ.พังงา	
๑๔	นายพันวิทย์ สร้างสมจิตร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสจ.พังงา	
๑๕	นายโชติวัฒน์ พูลสิน	เจ้าพนักงานเภสัชชำนาญงาน	สสจ.พังงา	
๑๖	นายศุภโชค ทิพย์พัฒนกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสจ.พังงา	
๑๗	นางวัชรีย์ ตัณฑชน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสจ.พังงา	
๑๘	นายธนากร ศฤงคารชยธวัช	ทันตแพทย์ชำนาญการ	สสจ.พังงา	
๑๙	นางสาวสุภารัตน์ วิชัยนรันท	นักวิชาการสาธารณสุข	สสจ.พังงา	
๒๐	นางสุธาสิณี สงวนเชื้อพงศ์	ทันตแพทย์ชำนาญการ	สสจ.พังงา	
๒๑	นางสาวณัฐิภรณ์ นิลบล	นิติกรชำนาญการ	สสจ.พังงา	
๒๒	นางสาวบุญญา บุศบก	นิติกร	สสจ.พังงา	
๒๓	นายพรนุวัฒน์ ศรีพัลลพ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	สสจ.พังงา	
๒๔	นายทินกร จุลแก้ว	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	สสจ.พังงา	
๒๕	นางนงเยาว์ มินยง	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สสจ.พังงา	
๒๖	นางละออ ประสิทธิ์วรนนท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สสจ.พังงา	
๒๗	นางสาวนิพากร บัวนุ้ย	เภสัชกรชำนาญการ	สสจ.พังงา	
๒๘	นางสาวสุภาพร มะโร	เภสัชกรปฏิบัติงาน	สสจ.พังงา	
๒๙	นางปพิชญ์สร่า พลจิรวนนท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	สสจ.พังงา	
๓๐	นางสาวதியานันท์ สุทธิจุฑามณี	เภสัชกรชำนาญการ	สสจ.พังงา	
๓๑	นายสุริยะ พลาการ	นักวิชาการพัสดุ	สสจ.พังงา	
๓๒	นายพิษณุ ขุนด่าน	พนักงานขับรถยนต์	สสจ.พังงา	
๓๓	นางสาวดวงใจ ฝะสารพันธ์	เภสัชกรชำนาญการ	สสจ.พังงา	
๓๔	นางสุชาดา บุญรักษ์	นักวิชาการการเงินชำนาญการ	สสจ.พังงา	
๓๕	นายจิรวัดน์ บุญรักษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	สสจ.พังงา	
๓๖	นายวิฑูร ดวงสิน	นายช่างชำนาญการ	สสจ.พังงา	
๓๗	นางสาวอุมาพร มีปิตีสุข	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สสจ.พังงา	
๓๘	นางสิริพร ชูฉิม	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	สสจ.พังงา	
๓๙	นางวรรวิมล คำเลี้ยง	นักวิชาการการเงินและบัญชี	สสจ.พังงา	
๔๐	นางจวีร์รัตน์ รุติวงโส	นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ	สสจ.พังงา	